

ศิลปวัฒนธรรม



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๔

๒๓/๐๘/๕๙

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๕๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

ข่าว.. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ.ปราโมทย์ สุวรรณ

นี่ใกล้เดือนธันวาคม เข้ามาอีกแล้ว พูดถึงเดือนธันวาคม ก็คิดว่าทุกคนคงเข้าใจกันได้ดีว่า หมายถึงงานอะไร และก็เชื่อว่าทุกคน (พวกเรา) คงจะกำลังรอว่า เมื่อไร อะไร ที่ไหน มีอะไร กับงานวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ พระมิ่งขวัญของเราทุกคน ที่ทรงพระราชทาน “วังสวนบ้านแก้ว” (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) เป็นที่พักพิงอาศัยพึ่งพระบรม-สัมโพธิสัมภารแห่ง พระบารมีให้เราทุกคนมีชีวิต มีอาชีพ มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งพวกเราทั้งมหาวิทยาลัยฯ ดังตระหนักกันได้ดี ขณะนี้โครงการงานเทิดพระเกียรติ วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการในหลักการเบื้องต้นแล้วว่า งานจะมี 3 วัน ก็จะเริ่มวันพุธที่ 20 - 21 - 22 ธันวาคม 2549 ส่วนกิจกรรมก็กำลังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสม

โดยมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ของวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้

- เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
- แสดงผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
- กิจกรรมทางวัฒนธรรมและดนตรีไทย
- กิจกรรมการแสดง และอื่นๆ

แต่รับรองได้ว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่แล้ว และปีที่แล้วก็ไม่ใช่ปีนี้ คงจะมีอะไรดีๆ กว่าเก่าแน่นอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คณะกรรมการก็คงพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง แต่รับรองคงจะไม่ซ้ำแบบเก่าๆ แน่ อดใจรอฟังข่าวก็แล้วกัน ผมจะพยายามรายงานให้ทราบทุกๆ ระยะ หากมีการประชุม และหากมีอะไรก็ต้องช่วยกันคิด พูดกันบ้าง แนะนำกันบ้าง ก็คือพูดกันง่ายๆ ช่วยๆ กันถ่มน้ำทิ้งเพื่อให้งานนี้สมบูรณ์จริงๆ นะครับ

ขอบคุณครับ

ประกาศผลประกวดกลอนเทิดทูนพระคุณแม่

★ มีผู้ส่งกลอนเข้าประกวด 42 ฉบับ

★ มีเรียงความ 252 ฉบับ

🏆 รางวัลชนะเลิศประเภทบทกลอน

<p>หญิงนางหนึ่งอุ้มท้องร้องโหยหวน สุดจะหวังด้วยผูกพันทางสายใย เฝ้าอดทนจนคลอดได้กอดเจ้า จากวันนี้มีลูกอยู่คู่อุรา ยอมให้ลูกทุกเรื่องไม่เคืองแค้น ไม่ซ้ำเติมเพิ่มความผิดไม่ติดใจ ลูกเติบโตใหญ่ได้เพราะแม่เกื้อหนุน เลี้ยงชีวิตให้ลูกอึดก่อนกายา “สมิตรอื่นหมั่นแสนไม่เหมือนแม่” ให้ทุกอย่างหวังลูกเป็นคนดี ขอก้มกราบระลึกถึงคุณแม่ จะตอบแทนกตัญญูชั่ววันรันดร์</p>	<p>นางคร่ำครวญจวนคลอดจะรอดไหม เพราะข้างในมีลูกน้อยคอยเกิดมา ทุกข์บรรเทาค่อยคลายหลายปัญหา นั่นมีค่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ถึงมาตรแม้นลูกผัดคิดแก้ไข หวังเพียงให้ไม่มีใครนินทา น้ำนมอุ่นจากอกให้เมื่อเตียงสา สุดจะหาใดเทียบเปรียบไม่มี เป็นเพื่อนแท้ยอมให้ไม่หน่ายหนี อิตสตรีที่ใครไม่เทียมทัน ลูกรู้เท่าในพระคุณอย่างคงมั่น ตราบชีวิตินลูกสิ้นดินมลาย</p>
--	---

นางสาวสุภาพ ชุมสาย
คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2

เวลาและวารี มิได้มี จะคอยใคร
เรือเมล์และรถไฟ มันก็ไป ตามเวลา
ไอ้เอ๋และอี๊ดอาด มักจะพลาด ปรารณา
ชวดแล้ว จะโศกา อนิจจา รอเข้าไป

(พระธรรมโกศาจารย์)